

SVR - หลายตัว ไม่รอดตลาดเลย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

ก็มีทั้งสองทางนะ ลง และ ขึ้น บางตัวไม่รู้ละ ขึ้นก่อนตลาดไว้ก่อน
ทั้งๆ ที่ไม่รู้หรือกว่า สัปดาห์หน้า การคาดหวังของตลาด จะได้อย่างที่คาดหวังไหม ถ้าได้ ก็อาจจะขึ้นแรงได้
และหุ้นบางตัว ก็ลงก่อนตลาดเลยเหมือนกัน เพราะคิดว่า ตรงนี้ หรือ พื้นที่ 1570-1580 ก็แนวต้านแน่ๆ
การแกว่งๆ แบบนี้ คงจะเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า ชายเลย ถ้าจะขึ้น เดี่ยวค่อยมาตามซื้อ ก็น่าจะยังทัน
ถ้าตลาดจะลง จริงๆ เหนือเมฆไม่ต้องกลัวกรรมัง ว่าตลาดเขาคาดหวังการเลือกตั้งกันไปทางไหนมากกว่า
เอาเป็นว่า เกริ่นสั้นๆ ให้ก็ได้ ถ้าดูจาก Sentiment ที่ผ่านมา ก็น่าจะต้องอยู่ในทาง ถ้าเปลี่ยน ก็น่าจะดีกว่า
แต่ถ้าไม่เปลี่ยน แม้ไม่ร้ายนัก แต่ก็คงจะเหนื่อยหน่อยละ หรือ เดินช้าหน่อยละ... ดีไม่ดี สิ่งที่ไม่คาดฝัน อาจ
จะเกิดขึ้นได้เสมอ... จริงๆ ก็เห็นมีการชื้อช่อง หรือ โยนหินถามทางไว้ก่อนแล้วเหมือนกันนะ และก็ไม่น่าด้วย
อะไรที่ไม่ธรรมดา บ้านเรามากก็เกิดขึ้นได้เสมอแหละ รัฐบาลเสียงข้างน้อย บรรยากาศมันเนื้อ ก็เกิดขึ้นได้
แล้วค่อยมาหาเสียงให้เป็นข้างมากเอาทีหลัง อันนี้เข้าว่าไว้ละ ไม่รู้จะเอ่ยไว้ทำไม แต่ก็นั่นแหละ หินถามทาง
แต่เอาจริงๆ ถ้าเกิดการเปลี่ยนจริงๆ แล้วอีกพักละ จะรอเวลาออกมาเล่นก็พาสักอันอีกไหมละ อาจจะมีได้...
เอาเป็นว่า วันอาทิตย์นี้ เราปวงชนชาวไทย ก็ออกไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับ ส่วนตลาดจะมี
การตอบรับทางไหน เดี่ยวเรามาดูกันอีกที เรื่องของปัจจัยทางเทคนิค ก็พอบอกได้แหละครับ ไม่อยาก
เพียงแค่อ่านตามในภาพที่เห็นด้วยก็แล้วกัน ถ้าเขาออกมาไม่ไหว เราก็อ่าฝัน ถ้าดีก็ตามน้ำไปก่อนได้

ดูตามเกม...

ก็ถ้ามาแนวนี้ ก็คงต้องว่ากันไปตามโครงสร้างและค่าสัญญาณไว้ก่อนแหละ
จริงๆ เกมการเล่นที่ผ่านมา ก็ออกทางเข้าข้าง อาจจะเอาขึ้นในระลอกใหญ่ๆ ชักรอบได้อยู่เหมือนกันนะ

แนวรับ : ... 2.16-2.06 ต่ำกว่า 2.00 แปลว่า ไม่เอาจริง

เป้าหมาย : ... 2.70 หรือ อาจจะมองยาวๆ 3.20-3.30 ได้

Price Chart...(SVR)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVR... จากที่เราเคยตามมาก่อนหน้านี้
การยืนระดับ 2.06 ได้แล้วนั้น ก็คงต้องว่ากันไปตาม
รูปแบบโครงสร้างราคา หรือ Price Pattern ที่จะหวังเป้า
ได้ถึงระดับ 2.70 อันนี้เป็นเป้าหมายเบื้องต้นนะครับ
ถ้าจะเอารูปแบบการเติมๆ ก็อาจจะมีโอกาสทำรูปแบบ
ตัว W กันเลยนะ เรียกว่าระดับ 3.20-3.30 จะเป็น
เป้าหมายในโครงสร้างหลัก แต่ระหว่างทาง ก็อาจจะมีการ
แกว่งๆ หรือ ย่อยๆ บ้างก็ได้นะ อาจจะไม่ใช่ขึ้นต่อเนื่อง
ก็ได้นะ อาจจะมีการทำรูปแบบราคาอย่างอื่นเล็กๆ
น้อยๆ ก็ได้ หรือ จะเกิดสัญญาณทางขายจริงๆ ก็ลอง
เอา MA10days และ MA25days มาใช้หาแนวโน้มก็ได้
ถ้าเกิด Golden Cross เมื่อไหร่ ก็แปลว่า จะไม่ไหวละนั่น